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Frá stofnun Skákakademíu Reykjavíkur árið 2008 hefur aðaláherslan verið á skákkennslu í 
grunnskólum. Fyrstu árin var skákkennslan grunnskólum að kostnaðarlausu en nú um alllangt skeið 
hafa skólar borgarinnar ráðið skákkennara til sín sem stundakennara auk þess sem í stöku 
grunnskólum sinna fastráðnir kennarar skólanna skákkennslu samhliða almennri kennslu. Á þessum 
vetri er skákkennsla hluti af námi nemenda í um 20 skólum borgarinnar. Kennarahópurinn sem sinnir 
þessari kennslu býr yfir mikilli reynslu en jafnframt hafa ungir skákkennarar stigið sín fyrstu skref 
síðustu vetur. Það að nám nemenda í um helmingi skóla borgarinnar feli í sér skákkennslu veitir 
vísbendingu um drjúgan stuðning meðal skólastjórnenda við að skák verði hluti af aðalnámskrá. Í 
samskiptum mínum við skólastjórnendur, þar sem ég kanna áhuga og tækifæri til skákkennslu vor 
hvert fyrir komandi skólaár, finn ég fyrir þeim stuðningi og áhuga sem skákkennsla nýtur. Mannauður 
í hópi skákkennara hefur þar eflaust haft jákvæð áhrif en sumir skákkennarar hafa sinnt skákkennslu 
árum saman við sömu skóla borgarinnar.

Í samantekt sem kemur fram í umsögn Skáksambands Íslands og Skákskóla Íslands sem ég tók 
þátt í að vinna má sjá tilvitnanir í skólafólk í Reykjavík og víðar á landinu. Þær benda allar til víðtæks 
stuðnings við hugmyndina um skák í aðalnámskrá. Því er eðlilegt næsta skref fyrir mennta- og 
menningarmálaráðuneyti að athuga betur, í samráði við hina ýmsu aðila, hvort skák ætti að vera sett 
í aðalnámskrá. Margir kostir væru við að skák yrði hluti af aðalnámskrá, eins og reifað er í ofannefndri 
umsögn. Að lokum vil ég undirstrika mikilvægi þess að málið verði unnið í farsælu samráði við 
Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri sem sjá um menntun grunnskólakennara og annars 
starfsfólks skólanna.
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